

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ (23 ก.ค.59)</p>	<p><b>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวรจากภาวะตับอ่อนอักเสบ อีกทั้งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้ออกที่พระศอ (คอ) และทรงเข้ารับการฉายการผ่าตัด ซึ่งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ณ รพ.วิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 20พ.ค. 2559 ดังที่ได้แถลงให้ทราบตามแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2559 นั้น คณะแพทย์ฯ รพ.วิชัยยุทธได้ติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าทรงมีพระอาการประชวรจากภาวะตับอ่อนอักเสบที่กำเริบเป็นระยะ และรุนแรงขึ้นตามลำดับ รวมทั้งมีพระอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณพระศอ (คอ) ที่เคยทรงได้รับการฉายการผ่าตัดและที่บริเวณใกล้เคียง เป็นผลให้พระวรกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกขณะทรงงาน คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจรวมทั้งการเสด็จออกรับบุคคล และคณะบุคคลต่อไปอีกระยะหนึ่ง</p>
<p>ไทยโพสต์(23 ก.ค.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ (23 ก.ค.59)</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน (NGO) เสนอรายชื่อเข้ามา และจะมีการประชุมเพื่อตัดสินใจรับรองแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ จากบอร์ด สปสช. ในวันที่ 1 ส.ค.นี้</p> <p>-กล่าวว่า รายการ มติชน วิกิเอ็นด์ วอยซ์ทีวี ช่อง 21 สัมภาษณ์ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร ทีดีอาร์ไอ ในประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงอนาคตของโครงการ “บัตรทอง” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.</p>
<p>มติชน (24 ก.ค.59)</p> <p>มติชน (232 ก.ค.59)</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตบอร์ด สปสช. กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ควรปรับสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการในบอร์ด สปสช.ให้น้อยลง ส่วนของผู้ให้บริการควรเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่รับประโยชน์โดยตรงจากค่าใช้จ่ายในระบบ หากมีสัดส่วนมากไปอาจเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้น ตามที่กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้มีเพียงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนผู้ให้บริการจึงเป็นสัดส่วนเหมาะสมแล้ว</p> <p>ส่วนผู้แทนวิชาชีพ การทำหน้าที่ส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะปกป้องวิชาชีพมากเกินไป จึงจะเลยการดูประโยชน์ให้ประชาชน เห็นได้ชัดเจนในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ดังนั้นจึงควรทบทวนสัดส่วนวิชาชีพให้น้อยลง สำหรับสัดส่วนของภาคประชาชน ที่มี 5 คน จากบอร์ด 30 คน หากจะให้สมดุลต้องเพิ่มมากกว่านี้ เพื่อให้เป็นบอร์ดที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ</p> <p>ส่วนปัญหาที่หน่วยบริการ ที่ระบุว่าสัดส่วนผู้ให้บริการในบอร์ดสปสช.ไม่สามารถสะท้อนปัญหาฝั่งผู้ให้บริการแต่ละระดับได้ ควรใช้รูปแบบคณะกรรมการ เพราะผู้ที่ทำหน้าที่ บอร์ดสปสช.มีหน้าที่ดูนโยบายโดยรวม และมีการประชุมเพียงเดือนละครั้ง จึงไม่มีเวลาลงไปดูในรายละเอียด</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ตามี ผู้จัดการโครงการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาด้านสถานะบุคคลและสิทธิ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ควรแก้ไขมาตรา 5 ให้มีความชัดเจนโดยเพิ่มเนื้อหามาตรา 5 ที่ให้สิทธิแก่คนไทยที่ตกสำรวจ หรือบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้แก้ไขมาตรา 41 เพื่อเยียวยาเบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข โดยให้รวมถึงผู้ให้บริการด้วย และคงมาตรา 42 ในการไล่เบียดผู้กระทำผิดเพื่อเป็นการปรามและให้ระมัดระวังความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล ส่วนข้อเสนอปรับเพิ่มบอร์ด เห็นว่า ปัจจุบันบอร์ด สปสช.ในสัดส่วนภาคประชาชนมีแค่ 5 คน จาก 30 คน ทั้งที่มีบทบาทสำคัญคือเป็นตัวแทนของประชาชน ดังนั้นจึงควรเพิ่มในส่วนของภาคประชาชนด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (24 ก.ค.59)</p>	<p><b>ร่างรัฐธรรมนูญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาที่จัดพิมพ์ในจุลสารการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของ กกต. เป็นการให้ข้อมูลเพื่อจูงใจให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเนื้อหาเรื่องเรียนฟรี และสิทธิรับบริการด้านสาธารณสุข มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ไม่ตรงกับที่บัญญัติไว้ในร่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (24 ก.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก เดลินิวส์ (25 ก.ค.529)</p>	<p><b>รัฐธรรมนูญ</b> ดังนั้น จะลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และไม่รับคำถามพ่วง</p> <p>-นางสุรียรัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงประเด็นสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ว่า เนื้อหาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เขียนโดยคิดไปว่าเป็นภาระงบประมาณรัฐ ทั้งที่คือพื้นฐานของรัฐสวัสดิการ ผ่านการชูนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง สะท้อนว่าคนร่างมีทัศนคติล้าหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย กระจ่างแสง เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการฯ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ระบุให้สิทธิเฉพาะบุคคลผู้ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียม นอกจากนี้ มาตรา 48 ระบุทำนองว่าต้องเป็นเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นที่จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับบุคคลที่อายุ 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการลดทอนสิทธิของประชาชน จึงขอประกาศไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่เลือกปฏิบัติและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ขอให้แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่</p>
<p>คมชัดลึก ,มติชน (25 ก.ค.59)</p>	<p><b>การโยกย้ายข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว สิ้นเดือน กันยายน 2559 จะมีข้าราชการระดับอธิบดีเกษียณอายุ 5 คน ประกอบด้วย 1.นพ.อำนาจ กาจนิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 4.นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ 5.นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. โดย ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้มีการหารือกับปลัด สธ. ว่าหลังวันที่ 8 ส.ค. จะทราบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ว่าง ก่อนนำเสนอ ครม.ต่อไป</p> <p>สำหรับแคนดิเดต 18 คน ประกอบด้วย รองปลัด 4 คน คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ พญ.ประนอม คำเที่ยง นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ส่วนอธิบดีมี 3 คน ได้แก่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต</p> <p>ขณะที่ผู้ตรวจราชการ สธ.มี 11 คน คือ นพ.ธีรพล โถงพานานนท์ ผู้ตรวจฯ เขต 5 นพ.วันชัย สัตยาวัฒน์พงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 4 นพ.สุเทพ วัชรปียานันท์ ผู้ตรวจฯ เขต 12 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจฯ เขต 9 นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจฯ เขต 1 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจฯ เขต 2 นพ.สุขุม กาญจน พิมาย ผู้ตรวจฯ เขต 3 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 6 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 7 นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจฯ เขต 8 และ นพ.มูรต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจฯ เขต 10</p>
<p>มติชน(23 ก.ค.59)</p>	<p><b>ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอบทความ คนไข้ล้นโรงพยาบาล 'คลินิกหมอครอบครัว' คือทางออก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงแนวทางแก้ไขว่า กำลังทำแผนกำลังคนในทุกวิชาชีพทั้งความขาดแคลน และการกระจาย รวมทั้งพิจารณาจำนวนแพทย์ต่อประชากรให้เพียงพอ โดยมอบให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. รวบรวมข้อมูล คาดว่าภายในสิ้นเดือน กรกฎาคมนี้ จะทราบข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เป็นแผน 10 ปี โดยจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับจังหวัดได้ โดยบุคลากรสาธารณสุขในระดับอำเภอกลุ่มนี้ จะได้รับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสม</p> <p>ในเรื่องค่าตอบแทน ขณะนี้มีการหารือว่าจะเพิ่มให้กลุ่มที่ทำงานด้านหน้า เช่น บุคลากรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว บุคลากรด้านระบาดวิทยา และบุคลากรที่ประจำห้องฉุกเฉิน ซึ่งภายในปีนี้จะเริ่มเห็นผล สิ่งสำคัญต้องสร้างระบบ สร้างคนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ประเมินว่าประชากร 65 ล้านคน จะต้องต้องมีหมอครอบครัว 6,500 ทีม ต้องมีหมอเวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ขณะนี้แต่ละปีมีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวจบใหม่ประมาณ 2,000 คน จะมีการอบรมเพิ่มเติม อีก 10 ปี ก็จะสามารถกระจายและดูแลประชากรได้ทั้งหมด ในส่วนของโรงพยาบาลระดับจังหวัด จะมีคลินิกสี่มุมเมือง คอยรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องรับยาประจำ เพื่อลดการรอคิว ลดความแออัดในโรงพยาบาล</p>
<p>มติชนออนไลน์ (23ก.ค.59)</p>	<p><b>เลิกเหล้าเข้าพรรษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย ไม่ทราบนามสกุล อายุประมาณ 60 ปี เสียชีวิตอยู่ในกระท่อม ภายในวัดป่าสาวัน อ.เมือง นครราชสีมา สอบถามผู้พบศพทราบว่า ที่ผ่านมานายสมชายมีอาการป่วยจากโรคไตและติดสุร่าอย่างหนัก แต่ช่วงก่อนเข้าพรรษา บอกว่าจะงดสุร่า ซึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ไม่เห็นผู้ตายดื่มสุร่าตามที่พูด ซึ่งผลของการหักดิบเลิกดื่มสุร่า ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ประกอบกับมีฝนตก ทำให้ผู้ตาย ซึ่งเข้าไปนอนในกระท่อม เกิดอาการช็อกกะทันหัน เป็นเหตุให้เสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (25 ก.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก (25 ก.ค.59)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พันธุ์ธนาภักดิ์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนากระบวนการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (พรส.) และจิตแพทย์ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีชายวัย 60 ปี หักดิบเพื่อเลิกเหล้าเข้าพรรษา จนเกิดอาการช็อกเสียชีวิต ว่า ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากสาเหตุการหยุดดื่มสุรา แต่อาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนทางกายและปัญหาสุขภาพอื่นๆ บวกกับสภาพแวดล้อมการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในไทย 1.8 ล้านราย ในจำนวนนี้หากต้องการหยุดดื่มสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออะไร ขณะที่จำนวนผู้ติดสุรามีกว่า 9 แสนราย และต่ำกว่า 50% หากหยุดดื่มถึงจะมีอาการขาดสุรา และในจำนวนนี้มีเพียง 2% เท่านั้นที่จะมีอาการขาดสุราในขั้นรุนแรง</p> <p>ผู้ที่ติดสุราหากได้รับการบำบัด ช่วง 3-5 วันแรกอาการจะหนัก แต่เมื่อได้รับยาเพื่อทดแทนการขาดสุรา ยาคลายเครียดและวิตามินบี ประมาณ 6-7 วันจะดีขึ้น ส่วนผู้ที่ดื่มสุราที่มีอาการลงแดงที่รุนแรง จะเกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากหยุดหรือลดปริมาณการดื่ม ถือเป็นอาการฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์ทันที เพราะร่างกายปรับสภาพไม่ทัน มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต อาการที่พบคือ หูแว่ว หลงผิด เกิดอาการชัก สับสน เพ้อ คลั่ง สูญเสียความทรงจำระยะสั้น ประสาทหลอนคิดว่าจะมีใครมาทำร้าย อาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการหยุดดื่มสุราทั้งช่วงเข้าพรรษา หรือดื่มน้อยทุกเทศกาลเป็นผลดีต่อสุขภาพ และการพบแพทย์เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ซึ่งช่วงเข้าพรรษาทุก ๆ ปีจะมีคนเริ่มเข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น จึงขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะดื่มเอาชนะใจตัวเอง ครอบครัวยุติการดื่มให้กำลังใจเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาจากการดื่มสุราสามารถปรึกษาสายด่วน กรมสุขภาพจิต 1413 หรือโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ เลิกเหล้าเข้าพรรษา โดย ดร.สุทธิชัย ปัญญาโรจน์ กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีโครงการต่อเนื่องให้คนที่เลิกเหล้าเข้าพรรษาได้เลิกดื่มจาก 3 เดือน เป็น 12 เดือน เพื่อสุขภาพ เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ</p>
<p>ศูนย์ข่าวแอฟฟิค (23 ก.ค.59)</p> <p>มติชน (24 ก.ค.59)</p>	<p><b>อุบัติเหตุรถชนพระพรหม</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุรถเก๋ง โตโยต้า โคโรน่า สีฟ้า ทะเบียน พร 915 กทม. เสียหลักพุ่งเข้าชนศาลพระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยมีนางคณินิจ เตโชฬาร อายุ 55 ปี เป็นผู้ขับรถ โดยมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย 4 คน สิงคโปร์ 2 คน นำส่งรพ.ตำรวจ 1 คน และ รพ.จุฬาฯ 4 คน</p> <p>-เสนอข่าว อาการล่าสุดของนางคณินิจ เตโชฬาร คนขับรถ หลังจากผ่าตัดเส้นเลือดในสมอง ขณะนี้อาการปลอดภัย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวที่รพ.จุฬาลงกรณ์ จำนวน 2 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย ที่เหลือสามารถกลับบ้านแล้ว</p> <p>ด้านนพ.สมชาย โดวณะบุตร แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางอายุรกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า จากที่ทราบข่าวพบว่า มีสาเหตุจากเส้นเลือดสมองแตก ซึ่งเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวทำให้หมดสติทันที ซึ่งอาการเส้นเลือดสมองแตกสาเหตุหลักๆ คือ 1.เส้นเลือดมีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิด 2.ความดันโลหิตสูง และ 3.เกิดการติดเชืหลังอุบัติเหตุทางศีรษะทำให้เส้นเลือดเสีย ซึ่งพวกนี้ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเส้นเลือดโป่งพองและไปกดทับเส้นประสาท จะแสดงอาการปวดต่างๆ ได้</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด (24 ก.ค.59)</p> <p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน new)108 (25 ก.ค.59)</p>	<p><b>เปิดตัวนายแพทย์สวย</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพหญิงสาวหน้าตาสวย ระบุว่า เป็นนายแพทย์และดำรงตำแหน่งผอ.รพ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ซึ่งจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของรพ.กุดข้าวปุ้น พบว่าชื่อ นพ.ศุภฤกษ์ คำศรี เป็นผอ.โรงพยาบาล และเมื่อตรวจสอบเพจของรพ.กุดข้าวปุ้น พบการเผยแพร่ภาพของนพ.ศุภฤกษ์ ขณะทำกิจกรรมต่างๆ ในสภาพหญิงสาว และมีป้ายชื่อเขียนไว้ชัดเจนว่า นพ.ศุภฤกษ์ คำศรี</p> <p>นพ.ศุภฤกษ์ หรือหมอทอพอพี อายุ 31 ปี เปิดเผยว่า แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ปี 54 ปัจจุบันแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ทำมาก็ไม่เคยมีคนใช้ เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาตำหนิแต่อย่างใด เพราะยังปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถแพทย์ สำหรับกระแสสังคมจะมองอย่างไรก็พร้อมยอมรับ</p> <p>ด้าน นายไชยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอ กุดข้าวปุ้น ยืนยันว่า คุณหมอทำงานดีไม่ขาดตกบกพร่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ยังเดินทางมาขอเยี่ยมชมการทำงานที่รพ.กุดข้าวปุ้นด้วย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของนายแพทย์ สาวประเภทสองคนสวย นพ.ศุภฤกษ์ คำศรี อายุ 31 ปี หรือคุณหมอทอพอพี ผอ.รพ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงข้ามคืน</p> <p>-ขณะที่นพ.สจ.อุบลราชธานี ยืนยันกรณีคุณหมอทอพอพีผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัว ถ้าไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-ขณะที่นพ.สจจ.อุบลราชธานี ยืนยันกรณีคุณหมอที่ออฟฟิศผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัว ถ้าไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย</p> <p>-ด้านศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า หมอแปลงเพศไม่เสียหาย และไม่ผิดระเบียบใด ๆ แต่ยังต้องใช้คำนำหน้าว่านายแพทย์ ทางราชการก็ไม่ได้มีกฎข้อห้ามไม่ให้แต่งกายเป็นผู้หญิง</p> <p>-นพ.แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะอนุกรรมการ ด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข กล่าวว่า กฎหมายควรอนุญาตให้เปลี่ยนคำนำหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพศ แม้แต่การแต่งงานของเพศเดียวกัน เห็นว่าควรถึงเวลาที่กฎหมายต้องเปิดโอกาสให้กว้าง รวมทั้งสังคมควรจะมองข้ามเรื่องนี้ว่าเป็นความแตกต่างได้แล้ว รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศยังระบุไว้ชัดว่า บุคคลต้องมีความเท่าเทียมกัน</p>
ไทยรัฐ(23 ก.ค.59)	<p><b>รพว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพว.สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการแพทย์ และได้มอบนโยบายให้พัฒนาความเป็นเลิศใน 3 ด้าน คือ บริการ วิชาการและวิจัย บวกกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง</p> <p>สำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินงานสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนในหลายเรื่อง เช่น จัดทำแนวทางการตรวจที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 3 แขนงรูป พัฒนาระบบสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข การมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทุกคนทั่วประเทศ ตั้งเป้าภายในปี 2559 คนพิการขาขาด แขนขาทุกคนจะได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม การพัฒนาบริการโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ สถานพยาบาลยาเสพติดระบบสมัครใจ ที่มีมาตรฐานกว่า 590 แห่ง และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ มติชน (24 ก.ค.59)	<p><b>ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในอาเซียน-เอเชีย</b></p> <p>-เสนอสื่อกับข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้จัดให้มี "โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย" เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 กำหนดดำเนินการในประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์ มีเป้าหมายการให้บริการจำนวน 2,000 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศ</p>
มติชน สยามรัฐ (25 ก.ค.59)	<p><b>เมดิคัลฮับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส.เปิดเผยว่า กรณีคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism มีมติเห็นชอบให้เร่งประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรได้มากกว่า 1 คน หลังจากนั้น สบส.จะทำหนังสือเชิญชวนสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จำนวน 65 แห่ง ซึ่งบางแห่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เจซีไอ (Joint Commission International : JCI) โดยให้สถานพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการย้อนหลัง 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>จะมีการประชุมเพื่อกำหนดประเภทการให้บริการที่สามารถให้บริการได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีหลายประเภท เช่น การทำกิฟต์ การผสม ไข่วิเอฟ และอีกี่ รวมทั้งการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ หลังจากนั้น สบส.จะดำเนิน การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการชาวจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ช่องทาง เช่นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศจีน และช่องทางอื่น ๆ ต่อไป</p>
มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด new)108 (25 ก.ค.59)	<p><b>เตือนละเมอแชท</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษก สธ. เตือนผู้เล่นสมาร์ตโฟนมากเกินไปอาจมีผลต่อสุขภาพ ยังพบว่า ผู้ที่ติดโปรแกรมแชทหรือคลังแชท อาจจะมีอาการละเมอแชท (Sleep Texting) ลูกขึ้นมาแชทขณะหลับเมื่อได้ยินเสียงข้อความส่งมา แนะนำให้เล่นโปรแกรมแชทแต่พอดี หากติดมากควรลองอยู่ห่างจากสมาร์ตโฟน ตัดใจไปปิดมือถือ ปิดเสียง หรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนอน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก (25 ก.ค.59)	<p><b>10 วิธีพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก</b></p> <p>-เสนอสรุป กรมอนามัย และ 10 วิธีพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก ได้แก่ 1.ให้กำลังใจแม่ขณะให้นมลูก เพื่อให้แม่มีความมั่นใจและอบอุ่น 2.ให้ลูกได้อยู่กับแม่มากที่สุด 3.มีส่วนร่วมในการให้นมลูก 4.มีความอดทนและเข้าใจ 5.ช่วยทำงาน 6.ทำให้สงบเยือกเย็น 7.หากครอบครัวมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อก็จะเป็นหลักในการดูแลลูก ๆ 8.แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่อง 9.ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ และ 10.ห้ามซื้อขวดนม หัวนมปลอมหรือนมผสมเข้าบ้านเด็ดขาด</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ (20 ก.ค.59)	<p><b>'แมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกส' พิชัยร้ายถึงชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดใน จ.ภูเก็ต ได้โพสต์ภาพแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกส ถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายหาดในทอน ชายหาดสุรินทร์ ชายหาดกมลา และชายหาดป่าตอง ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Phuket Lifeguard Service เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา เดลินิวส์ออนไลน์จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสกับแมงกะพรุนชนิดนี้</p> <p>โดยแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกส หรือแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส (Portuguese man-of-war) ถือเป็นสัตว์มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลก อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป มักพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย แต่อาจถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้น ที่น่านน้ำไทยได้ในบางฤดูกาล มีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับหมวกของทหารเรือรบชาวโปรตุเกสในสมัยก่อน สีม่วงและฟ้า หนวดและเข็มพิษมีความยาวถึง 30 เมตร พิษจะทำลายระบบประสาท ผิวหนัง หัวใจ เมื่อถูกต่อยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมาก หากได้รับพิษในปริมาณสูง จะช็อคและหัวใจล้มเหลวจนอาจถึงแก่ชีวิตได้</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.ธรงค์ อารังนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการพบแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสที่ จ.ภูเก็ต ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีรายงานมานานแล้ว ปกติจะลอยอยู่กลางมหาสมุทร แต่อาจลอยมากับคลื่นลมในช่วงมรสุมทะเลฝั่งอันดามัน มีพิษรุนแรงในระดับแมงกะพรุนกล่อง แต่การรักษาต่างกันวิธีปฐมพยาบาล ให้ใช้น้ำทะเลล้างแผลเพื่อกำจัดเข็มพิษออกให้หมด และห้ามใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำจืดล้างแผลโดยเด็ดขาด และนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด</p>
บ้านเมือง (23ก.ค.59)	<p><b>สพฉ.อบรมสื่อฯปฐมพยาบาลเบื้องต้น</b></p> <p>-เสนอข่าว สพฉ. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อบรมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สื่อหลากหลายสำนัก เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์การข่าวที่มีความขัดแย้งในหลากหลายกรณีด้วย</p>
ข่าวสด (25 ก.ค. 2559)	<p><b>พัฒนาการกู้ภัยฉุกเฉินในอุทยาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ โดยความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในการฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น การจัดทำแผนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการซ้อมแผนต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 150 แห่ง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ไขปัญหา (23ก.ค.59)	<p><b>ควบคุมการลัก</b></p> <p>-เสนอข่าว สคบ. เร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการในการใช้สีสีกในประเทศไทย ตลอดจนผู้ให้บริการการลักจะต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการการลัก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการดังกล่าว และเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ให้บริการทำการลักลอบใช้สีสีกที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยมาให้บริการแก่ผู้บริโภค</p>
ไทยรัฐ (25 ก.ค.59)	<p><b>โครงการมอบตุ๋ยาให้พระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา เลขานุการมูลนิธิรพ. 50 พรรษามหาวิราลงกรณ์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สนง.พระพุทธศาสนา ก.มหาดไทย ไพรชณีย์ไทย และ ๘.กรุงเทพ ร่วมกันจัดทำโครงการถวายตุ๋ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวันละ 1 ตู้ รวม 77 จังหวัด</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (23 ก.ค.59)	<p><b>วันโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวถึงกรณีการตรวจสุขภาพในหมู่แรงงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต่างด้าว สัญชาติพม่า พบว่ามีแรงงานสงสัยติดเชื้อวัณโรค จำนวน 2,643 คน และในจำนวนนี้มีการตรวจเสมหะพบ 16 ราย หรือป่วยเป็นวัณโรค จำนวน 16 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้การรักษาทันที ส่วนจำนวน 2,643 รายนั้น ได้กลับไปจริง แต่อยู่ในการติดตามเพื่อรักษากับทางโรงพยาบาลอยู่ เนื่องจากเป็นการสงสัยและบางรายเป็นโรคอื่น โดยทั้งหมดไม่ได้อยู่ในลักษณะที่จะแพร่เชื้อ สำหรับการรักษาดังกล่าวใช้เวลา 6 เดือน ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
<p>เดลินิวส์ (24 ก.ค.59)</p>	<p><b>เทศบาลเมืองแพร่หนุนแพทย์ทางเลือก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพัฒนาพงษ์ พงษ์นวล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ ต้องการส่งเสริมให้การแพทย์ทางเลือกกลับมาได้รับการยอมรับ จึงมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการประกอบการสาธิต เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ สามารถดูแลตนเองจากการเจ็บป่วย โดยมีแกนนำ อสม. จำนวน 50 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน จาก 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพ เทศบาลเมืองแพร่</p>
<p>บ้านเมือง (25 ก.ค. 2559)</p>	<p><b>อบรมการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อุบลราชธานี จัดอบรมผู้ประกอบการและนักจัดรายการวิทยุ ประจำปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ สื่อมวลชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทวีธี และระดมสมองเพื่อหาแนวทางโฆษณาด้านสุขภาพให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งพบโฆษณาผิดกฎหมายมากที่สุดคือ ยา อาหาร เครื่องสำอาง และปุ๋ยเคมี ตามลำดับ</p>
<p>บ้านเมือง (25 ก.ค. 2559)</p> <p>สยามรัฐ (25 ก.ค. 2559)</p>	<p><b>ตรวจไวรัสตับอักเสบบี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวรา จันทรมณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิแห่งประเทศไทย เผยว่า มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 115 แห่ง ให้บริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีให้แก่ประชาชนฟรี โรงพยาบาลละ 100 ราย ในวันที่ 27-29 ก.ค. 59 เชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และยังไม่เคยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนเข้ารับการตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กมูลนิธิแห่งประเทศไทย โทร.0-2255-3051</p> <p>-เสนอข่าว รพ.หัวเฉียว ได้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 100 ราย ในโครงการ "เรารักตับ" วันที่ 27-29 ก.ค.นี้ ผู้สนใจสอบถาม 0-2223-1351 ต่อ 3126</p>
<p>ไทยรัฐ (25 ก.ค.59)</p>	<p><b>ลูกชิตติดคอ</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.กวี ช่วยสร้าง สว.สอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต รับแจ้งผู้เสียชีวิตในบ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี ไปสอบสวนพบนายวัชระ อายุ 30 ปี นอนหายใจปากเขียวคล้ำ แฟนสาวให้การว่าผู้ตายกินขนมหวานที่มีลูกชิตในน้ำเชื่อม 2-3 คำ จู่ๆเหมือนมีอะไรติดคอขวางหลอดลม รีบลูกเข้าห้องน้ำแต่ไม่ทันล้มฟุบสิ้นใจ ด้านแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สอบประวัติพบเคยผ่าตัดหัวใจเกี่ยวกับลิ้นเลือดและมีโรคหอบอืด เชื่อว่าน่าจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน</p>
<p>คมชัดลึก (24 ก.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ (24 ก.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว วารสารการแพทย์แลนเซตรายงานกรณีพบชายชาวฝรั่งเศสวัย 27 ปีคนหนึ่งที่มืออาการป่วยจากไวรัสซิกา หลังกลับจากประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่ยังตรวจพบเชื้อซิกาในอสุจิของเขานานถึง 93 วันนับจากเริ่มแสดงอาการ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด จากสถิติเดิมที่เคยพบ 62 วัน</p> <p>-นักวิจัยจากศูนย์วิจัยไวรัสซิกาของบราซิล พบว่า ยุงรำคาญที่พบได้ทั่วไปสามารถแพร่ไวรัสซิกาสู่มนุษย์ได้มากกว่า ยุงลาย 20 เท่า ซึ่งก่อนหน้านี้ เข้าใจกันว่าซิกามียุงลายเท่านั้นเป็นพาหะ ส่วนยุงลายส่วน ก็มีความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสซิกาได้เช่นกัน แต่ยังไม่ชัดเจนแพร่เชื้อที่มีนัยสำคัญมากนัก</p>
<p>แนวหน้า (24 ก.ค.59)</p>	<p><b>กลืนตัวไก่ช่วยไล่ยุงพาหะไข้มาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอตติสอาบาบา เอธิโอเปีย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวีเดน ทำการทดลองเรื่องกลืนตัวของไก่ที่มีชีวิต มีสารที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยไล่ยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียได้ ในพื้นที่ภาคตะวันตกของเอธิโอเปีย ผลการศึกษาพบว่า ไก่และสัตว์ปีกอื่นๆ มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ทำให้ยุงไม่ยอมเข้าใกล้ นักวิจัยจึงนำขนไก่มาสกัดเป็นสารไล่ยุง และพบว่าประสิทธิภาพในการไล่ยุงเทียบเท่ากับการใช้ไก่มีชีวิต</p>
<p>แนวหน้า (25 ก.ค. 2559)</p>	<p><b>รักษาลิทธิให้หมบุตร</b></p> <p>-เสนอข่าว อาร์เจนตินาจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงบัวโนสไอเรส เรียกร้องให้ทางการยืนยันสิทธิการให้หมบุตรในที่สาธารณะของสตรีได้อย่างเสรี หลังจากสตรีคนหนึ่งในเมืองซาน อิชิดอร์ ให้หมบุตรในที่สาธารณะแล้ว ถูกตำรวจหญิงเข้ามาเตือนว่า หากทำอีกจะถูกจับเพราะผิดกฎหมายเมื่อสตรีดังกล่าวยื่นร้องเรียนไปยังทางการก็ได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คำชี้แจงว่าไม่มีผล เธอจึงโพสต์ลงในโลกออนไลน์และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนทางการต้องออกมาขอโทษและว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับขอโทษที่ไม่ยอมรับคำร้องของเธอด้วย การประท้วงเช่นนี้ยังมีขึ้นที่เมือง คอร์โดบา ชัลตา เรซิสเตนเซีย ละเมืองอื่นๆด้วย
ไทยรัฐ (25 ก.ค.59)	<b>ตั้งน้ำมะพร้าว เครื่องดื่มนักกีฬา</b> -เสนอข่าว น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติของนักกีฬา หลังจากที่ได้ทราบผลการวิเคราะห์ว่าอุดมด้วยสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย น้ำมะพร้าวปริมาณ 12 ออนซ์ กลับมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยหอม 1 ลูกเสียอีก นอกจากนั้นมันยังอุดมด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นคุณแก่ร่างกายด้วย แต่น้ำมะพร้าวจะไม่เหมาะแก่ผู้ที่ออกกำลังกายหนักหน่วงจนเสียเหงื่อไปมาก การเสียเหงื่อทำให้เสียโซเดียมไปมากกว่าโพแทสเซียม เพราะน้ำมะพร้าวไม่อาจจะทดแทนโซเดียมที่สูญเสียไปได้
เว็บไซต์ msn.com (25 ก.ค.59)	<b>กระดาศฝารองชักโครกเสี่ยงติดเชื้อโรค</b> -เสนอข่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่า ไม่ควรปูกระดาศชำระฝารองชักโครก เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรคมกยิ่งขึ้น ผลการศึกษาชี้ว่า การนั่งบนฝารองชักโครกที่มีกระดาศชำระวางอยู่ อาจทำให้สัมผัสกับเชื้อโรคมกกว่าเดิม แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจไม่ส่งผลร้ายแรงมากนัก และโอกาสน้อยมากที่เราจะมีอาการปวดจากการนั่งบนฝารองนั่งชักโครกที่มีกระดาศทึชชู

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

